



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพรร...	สยามธุรกิจ
2. ของบเพิ่ม5 พันล้านนร.ร. 'ประยุทธ์ 2'ได้เต็ม 365 วัน	ฐานเศรษฐกิจ
3. ศิลปะบนนาข้าว เฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพธุรกิจ
4. รณรงค์หยุดกินลูกปลาหู	มติชน
5. คอลัมน์: โสภณ องค์กรณ์: สารพัดปัญหาหนักๆรอการแก้ไข...	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
6. รายงานพิเศษ: ปรับค่าจ้างที่ปรึกษาฯสูงสุด 8.5% รับงานอภิมหาโปรเจกต์....	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
7. คี๊ก 'มามาเกาหลี' เตือด ยักษ์เงินพาเหรดบุกตีตลาด	ประชาชาติธุรกิจ
8. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
9. หวังแล้งลากยาว ทูบศก.หมื่นล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
10. บทบรรณาธิการ: รับมือ'วิกฤติแล้ง' ต้องบูรณาการอย่างยั่งยืน	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

ฉบับที่ : 1749 หน้า : 9 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือกตาม Agri-Map เมืองแพร่



แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ทำการศึกษาศูนย์กสิณค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวเหนียวนาปี โดยผลการศึกษพบว่า

กลุ่มที่ 1 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวเหนียวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ควรส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานควบคู่กับการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 2 การผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ในกรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 305,665 ไร่) พื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมือง และอำเภอลอง พบว่า สามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 2,613 ไร่ และในกรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเหนียวนาปี (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 63,135 ไร่) ในพื้นที่อำเภอเมืองลอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอร้องกวาง จะสามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 16,845 ไร่

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พืชทางเลือก

“ส้มเขียวหวาน” มีต้นทุนการผลิต 16,392 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 4 ประมาณ 23,896 บาท/ไร่ คิดเป็น

แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือกตาม Agri-Map เมืองแพร่



ผลตอบแทนสุทธิ 7,504 บาท/ไร่ ผลผลิตร้อยละ 70 จำหน่ายให้ผู้นับซื้อในท้องถิ่น โดยจะคัดเกรดเพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าส่งต่างจังหวัด จากนั้นจะ

ที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน มีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ “แก้วมังกร” มีต้นทุนการผลิต 8,449 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 3-15 ประมาณ 43,014 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 34,564 บาท/ไร่ โดยร้อยละ 90 จำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถิ่น ซึ่งผลผลิตบางส่วนทางกลุ่มจะนำมาแปรรูปอบแห้ง และส่งให้พ่อค้ารวบรวมนอกพื้นที่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เกษตรกรขายเองในตลาดชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีกระแสดemand ของตลาดเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภคสุขภาพและความงาม

กระจายต่อไปยังตลาดไทยเจริญตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง

และสุมุนไพโร ได้แก่ ขมิ้นชันและพลี มีต้นทุนการผลิต 30,166 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตเมื่ออายุเฉลี่ย 9-11 เดือน ประมาณ 72,528 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 42,362 บาท/ไร่ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ซึ่งร้อยละ 90 จะจำหน่ายให้กลุ่มวิสาหกิจสุมุนไพโร เพื่อขายส่งให้กับพ่อค้ารวบรวมในพื้นที่ และส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อผลิตยาแผนโบราณรักษาโรค ตลอดจนเป็นการส่งเสริม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

ฉบับที่ : 1749 หน้า : 9 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมไพร์ พืชทางเลือกตาม Agri-Map เมืองแพร์

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและองค์ความรู้ด้านสมุนไพร

ด้าน นายบุญตาก โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า หากในกรณีเกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย และปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทางการพัฒนา จึงควรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ สศท.2 ได้มีการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP แบบครบวงจร เน้นกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะ รูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การบริหารจัดการสินค้าที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องทั้งด้านอุปสงค์อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสมดุลระบบนิเวศคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยปลูกพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละเดือนได้ อาทิ ถั่วลิสง สุมไพร์ต่างๆ ตามความต้องการและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง สำหรับท่านที่สนใจผลการศึกษาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สศท.2 โทร.0-5532-2650 และ 0-5532-2658 หรืออีเมล zone2@oae.go.th

ขอบบเพิ่ม 5 พันล้าน นมร.ร. 'ประยุทธ์ 2' เด็กได้ดื่ม 365 วัน



จำนวนโคนม และผลผลิต นมดิบของไทย ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (คาดการณ์)
• โคนมทั้งหมด ณ วันที่ 1 ม.ค. (ตัว)			
626,171	645,261	660,155	670,950
• แม่โคที่รีดนมได้			
279,456	267,321	276,321	281,621
• ผลผลิตนมนดิบ (ตัน)			
1,193,737	1,191,143	1,233,483	1,332,180
• อัตราการให้นมของแม่โค (กก./ตัว/วัน)			
12.21	12.09	12.18	12.96
• การบริโภคนม (ตัน)			
1,193,737	1,191,143	1,233,483	1,332,180

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) **ฐาน** INFO GRAPHIC

ส มาดมนมพาสเจอร์ไรซ์เตรียมชง “เฉลิมชัย” ขอบบนมโรงเรียนเพิ่ม 5,000 ล้าน หวังให้เด็กดื่มนมครบ 365 วัน พ่วงเกษตรกรขายนมได้เพิ่ม 500 ตันต่อวัน จี้ตรวจสอบจำนวนเด็กใหม่ หวั่น “เด็กผี” โผล่ หลังผู้ประกอบการไวขายนมไม่ได้ตามเป้า

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) (26 มี.ค. 62) งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท โดยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนที่มี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานได้มีการการจัดสรรสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยในปีการ

ศึกษา 2562 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 65 ราย ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองเด็กและโรงเรียนในกรณีส่งของไม่ตรงตามเวลา คุณภาพนมเสียหาย และให้ออกค่าใช้จ่ายหากเด็กเข้าโรงพยาบาลจะต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมด ควบกับการใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญาดูแลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2535 นายสันต์ จีนหลง นายก

สมาคมฯเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มงบประมาณนมโรงเรียนอีก 4,000-5,000 ล้านบาทเพื่อการดังกล่าว ขณะเดียวกันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายนมนม

ดิบให้กับโครงการได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 500 ตันต่อวัน “เกษตรกรจะขายนมนมดิบได้เพิ่มขึ้น จากเวลานี้รัฐบาลส่งเสริมจนนมล้นตลาดหรือเกินโควตา อุตสาหกรรมนมเชิงพาณิชย์รับได้ไม่หมด หากรัฐบาลเพิ่มงบนมโรงเรียนอีก 4-5 พัน

ล้านบาทจะส่งผลดีต่อเด็กและ
เกษตรกร”

ปัจจุบันเด็กที่อยู่ในระบบ
นมโรงเรียนมีกว่า 7.4 ล้านคน
งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท
ใช้จริงอาจจะแค่ 1.2 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งจำนวนเด็กต้องเช็คให้
แน่นอน เพราะสิ่งที่เห็นก็คือ สิทธิ
จำหน่ายนมโรงเรียนที่เอกชนได้
รับไปจริงลดลงเรื่อยๆ มีหลาย
รายบ่นว่าไม่ได้สิทธิตามตัวเลข
ที่แจ้ง ก็เข้าใจก่อนหน้านี้มี
จำนวนโรงเรียนมาก และก็ไม่มี
การตรวจสอบจำนวนเด็กกันจริงๆ
อาจทำให้มี “เด็กผี” แต่ว่าการ
จัดสรรสิทธิยังใช้ตัวเลขเดิมอยู่
ซึ่งจำนวนเงินที่เหลือหากเหลือ
ถึง 1,000 ล้านบาท ก็ใส่เพิ่มอีก
5,000 ล้านบาท

“เวลานี้รัฐบาลจ่ายเบี้ย
คนชรา มีบัตรสวัสดิการต่างๆ
ดังนั้นหากจะลงทุนเพิ่มงบประมาณ
ใส่ให้กับเด็กได้เต็มมตรบ 365
วัน จะกลายเป็นกำลังของชาติใน
อนาคต ขณะที่ปัญหานมโรงเรียน
ระบบใหม่ก็ยังมิ กล่าวคือ องค์
การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้นำ
นํานมดิบมาใช้ซ้ำซ้อนทั้งตลาด
นมโรงเรียน และตลาดนมพาณิชย์
ที่ขายนมตราวัวแดงกล่องละ 11

บาท แต่มาขายนมโรงเรียนแค่
กล่องละ 7 บาท ทำให้รัฐได้รับความ
เสียหายจากรายได้ที่ส่งเข้า
รัฐน้อยลง ดังนั้นในปีหน้าจำเป็นต้อง
ประกาศเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หน่วยงานของรัฐ
อาจจะต้องถูกกำกับมากขึ้น

ด้านนัยฤทธิ์จำเล ประธาน
ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่ง
ประเทศไทยจำกัด เผยว่า ปัจจุบัน
ตลาดรับซื้อนํานมโคอยู่ที่ 3,413,412
ตันต่อวัน แบ่งเป็นตลาดนม
โรงเรียน 1,078 ตันต่อวัน ตลาด
นมพาณิชย์ 1,253 ตันต่อวัน และ
ส่วนโคเวตตามผงขาดมันเนย
จำนวน 1,082 ตันต่อวัน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวมาจากกรมปศุสัตว์ แต่
ความจริงที่น่าตกใจ คือ มีผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน
1,600 ตัน (รับได้แค่ 1,078 ตัน
ต่อวัน ส่วนเกินหายไปกว่า 500
กว่าตันต่อวันหายไปไหน) ที่สำคัญ
ทางชุมนุมสหกรณ์ฯทั่วประเทศ
กว่า 50 สหกรณ์ มีมติเห็นชอบ
(18 ก.ค.62) ไม่เอาเกษตรกรพันธ
สัญญา อยากจะให้ใช้เอ็มโอยูต่อ
ไป เนื่องจากมีความเชื่อมั่นมากกว่า
ที่ผู้ประกอบการจะไม่ทิ้งนํานม
ดิบเกษตรกร ■



แปลงนาภาพพญานาค



แปลงนาภาพพระพิรุณทรงนาค

1. ตัวอักษรเลข 10 (ไทย) “ทรงพระเจริญ”
2. ภาพวาดผีพระหัตถ์ การ์ตูนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

3. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง พระวิรุณ หรือ พระวรุณเป็นเทพเจ้าแห่งฝน

4. พญานาค สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวิสาขนา พันธุ์ข้าวที่ใช้นามาปลูกเพื่อถ่ายทอด

เรื่องราวและเพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆ นั้น ใช้ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวกล้า เป็นข้าวสีดำ ใช้ให้เห็นเป็นเส้นและลวดลาย ส่วนพื้นที่เขียว ใช้ข้าวพันธุ์ กข41 และ กข77

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สังกัด ส.ป.ก. จิตอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดบนผืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชากษัตริย์ทฤษฎีใหม่ และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานทางศิลปะ โดยเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ แปลงนาข้าว แปลงโฉนดเลขที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าชมฟรี

ธรณรงค์หยุดกินลูกปลาทุ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษานายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย แกนนำเครือข่ายประมงพื้นบ้าน เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ เปิดระดมทุนจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านผู้มีจิตศรัทธา 280 คน ที่ร่วมบริจาคเงินคนละ 100 บาท เพื่อนำไปทำป้ายโฆษณาไว้นิลขนาดใหญ่ ธรณรงค์ “หยุดกิน หยุดซื้อ หยุดขาย ลูกปลาทุ” โดยนายชิตชัย แหวนเพชร เจ้าของป้ายโฆษณาที่ จ.นนทบุรี ยินดีให้ใช้ป้ายโฆษณาฟรีไม่มีกำหนดเวลา จึงขอระดมทุนที่คาดว่าจะใช้งบประมาณ 28,000 บาท ในการทำป้ายรวมทั้งการติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันองค์กรภาคประชาชนไม่ควรเสียเวลาหรือฝากความหวังในการแก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพยากรในทะเลไว้กับระบบราชการหรือรัฐบาล ประชาชนที่ตื่นตัวตื่นรู้คือ

ผู้ชี้ขาดในการกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามีความยั่งยืนเพื่อปกป้องแหล่งอาหารโปรตีนจากทะเล เนื่องจากขณะนี้ลูกปลาทุยังถูกกวาดจับต็มแล้วตากแห้งเพื่อนำไปขายตามปกติ นายบรรจงกล่าวว่า จะให้เวลารัฐบาลไม่เกิน 3 เดือน แก้ไขปัญหาการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน ยืนยันว่าหากพ้นกำหนด 3 เดือน ทุกฝ่ายพร้อมจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ลูกปลาทุ ถูกสังหารหมู่” โดยชาวประมงพื้นบ้านหลายจังหวัดจะร่วมกันจัดงานศพให้ลูกปลาทุ เพราะมีการสังหารหมู่เกือบทุกพื้นที่จากนั้นจะมีการเคลื่อนไหวไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมง 2558 ตามข้อเสนอ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯออกประกาศห้ามจับสัตว์น้ำวัยอ่อนตามขนาดที่กำหนดในมาตรา 57

สารพัดปัญหาหนักๆ รอกการแก้ไข...

โสภณ องค์การณ์

คณะเสนาบดีทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ได้เริ่มเข้าทำงานตาม **อุทธรณ์ อุทธรณ์ล่าง** ตามที่ผู้รู้ให้ชี้แนะ บางรายต้องจัดแต่งห้องทำงานเพื่อให้มีสรวงจุ้ยดี ทำงานสำเร็จ แต่จะดีเพื่อตัวเองหรือบ้านเมือง ยังเป็นประเด็นสงสัย ยกผลประโยชน์ให้พวกตนๆ ชั่วคราว

เห็นแต่ละคนตีสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่อง ชื่นชมวาสนาและโอกาสที่ได้เป็นเสนาบดี มีโชคลาภซึ่งต้องแสวงหาตามสิทธิพึงได้พึงมีและช่องทาง ได้ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับการวางเกม ลีลา ความกล้าเสี่ยง ประสบการณ์ด้านตามน้ำ ทวนน้ำ หักดิบ

แข่งกันส่งเสียงเจื้อยแจ้ว เปี่ยมวิสัยทัศน์ให้สื่อฟังว่าจะเร่งทำนั่นทำนี่ มีแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อความสุขของชุมชนเสพติดโครงการประชานิยมถมไม่เต็ม ตำนานพริกละลายแม่น้ำ เปี่ยมด้วยเจตนาดี โดยเฉพาะพวกที่รังวงการเมืองกว่า 5 ปี

มาบัดนี้เป็นการสร้างภาพพิสดาร พิลึกพิลั่นให้ปรากฏในแผ่นดินสยาม เมื่อนักรัฐประหารจับมือกับนักเลือกตั้งร่วมเป็นรัฐบาลในรูปแบบที่ชาวบ้านสงสัยว่าเป็นการจัดสรรปันส่วนอะไรที่ประชาชนไม่ได้รับการบอกเล่า ได้เพียงเศษเนื้อข้างเคียง

บางรายจัดลำดับงานต้องเสนอนอมนมดี เป็นโครงการใหญ่โตระดับหมื่นล้าน แสนล้านบาท ที่ค้างจากคณะจาก

การรัฐประหาร เป็นโอกาสเพื่อต่อรองอีกรอบเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแต่ได้กับได้ บ้านเมืองและประชาชนไม่ได้ทำอะไรเหมือนอย่างเคย

แม้แต่ตื่นเต้นดีใจกับลาภยศ สรรเสริญและผลประโยชน์สารพัด แต่...

พวกเสนาบดีรัฐหรือไม่ว่าบ้านเมืองกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งรุนแรง ซึ่งทำท่าว่าจะเป็นวิกฤต เมื่อน้ำในเขื่อนกว่า 10 แห่งเหลือน้ำเพียงติดกันอ่าง และยังไม่มียี่แวนว่า **จะมีรสุมหอบน้ำเข้ามาในแผ่นดิน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงกลางของฤดูฝน ต้องมีน้ำมาก**

มีเพียงแค่เสียงข้าราชการประจำบอกว่า **“มีโครงการจะทำฝนหลวง”** ทั้งๆ ที่ควรได้ทำนานแล้วเมื่อมีความชื้นในบรรยากาศเพียงพอ เมื่อผู้มีอำนาจไม่สั่ง ไม่รู้หรือมีใครรายงานก็ตาม ถือว่าประชาชนต้องเผชิญทุกข์หนักถ้า น้ำดื่ม น้ำใช้ขาดแคลน

คนอื่นเคยตอนใด เช่นเมืองเซนไน ต้องขอต้นไม้ไปใช้เพราะเขื่อนไม่มีน้ำเหลือ คนอื่นเคยตอนใดกว่า 100 ล้านคนขาดน้ำ ขณะที่ภาคเหนือมีปัญหาหนักด้านอุทกภัย ถ้าไทยถึงจุดนั้น จะเผชิญหายนะด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและอื่นๆ

ปีนี้ถ้าประเทศไทยเคราะห์ร้าย อาจเผชิญภัยแล้งสาหัส มีเสียงเตือนแล้ว ช่วงเปลี่ยนผ่านรื้อรัฐบาลใหม่ งานแก้ไขปัญหายังอยู่อย่างเดียวคือรอน้ำฝนจากฟ้า รอพายุจะพัดหลงน้ำเข้ามาเติมให้เขื่อนซึ่งบางแห่งเหลือน้อยกว่าขีดตติอย่าง

โทษเทวดาดินฟ้าอากาศไปก็ได้ แต่ไม่เคยโทษตัวเองว่ามีปัญหาด้านวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้แต่หวังว่าแผ่นดินไทยจะไม่ถูกลูกโทษเป็นการซ้ำเติมประชาชน เกษตรกรมากหนักเพราะ 5 ปีที่ผ่านมาที่สะสม

ทุกข์เกินทนแล้ว

ค่ายสะตออาจหาญมากที่สุดรองเอากระหวงเกษตรและพาณิชย์ ซึ่งเสี่ยงกับความล้มเหลวในการจัดการปัญหาที่พอกพูน ช่วงนี้มีปัญหาด้านประมง มีข่าวร้ายว่าปลาที่กำลังจะหมดอายุไทย เพราะนโยบายยอมให้จับปลาไม่เลือกไม่เข้มงวด

เป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับผู้รับผิดชอบบริหารบ้านเมืองจะยอมให้เกิดสภาพเช่นนี้ ทั้งๆ ที่มีอำนาจเต็มที่มีโอกาสได้คุยไม่พาล่ามวาททุกวัน แต่ผลงานกลับปรากฏแต่ความเลวร้ายสำหรับประชาชนทุกอาชีพ ซึ่งทั้ง 2 กระทรวงจะทำให้ค่ายสะตอเตี้ยง

แรงกดดันเรื่องเคมีเกษตรเจ้าปัญหา 3 ตัวนำโดยพาราควอต จะเป็นการพิสูจน์กันและเจตนาของรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่ว่าจะกล้าขัดผลประโยชน์ของพ่อค้านายทุนแล้วปล่อยให้ประชาชนทั้งแผ่นดินเสี่ยงตายผ่อนส่งกับสารพิษตกค้างหรือไม่

แอ๊ด คาราบาว ร้องเพลงจนคอแหบคอแห้ง หลังจากองค์กรอื่นๆ เรียกร้องมานานหลายปี แต่คณะรัฐประหารที่อ้างว่าทำงานเพื่อบ้านเมืองปล่อยให้ผ่านไป 5 ปี รวมทั้งป่าที่เล็กละเลียดตัดเสนาบดีพันแก้อื้อไปหมดมาป่าวร้องไห้คนหวังลมๆ แล้งๆ

โธ่! พนลมเป็นนวรรคเป็นนวรร อ่างนั้นอ่างนี้ สุดท้ายก็เหลวเป๋ว แต่ชาวบ้านไม่ได้คาดหวังว่าอดีตเสนาบดีจะกล้ายกเลิกแบบทิ้งทวน ผลสุดท้ายแม่แต่ซากหอกก็ไม่มีให้เห็นชาวบ้านต้องฟังแอ๊ด คาราบาว ร้องต่อไป ไม่เข้าหูคนที่แอ๊ดถามว่าจะเอาไป!

บอกว่าอะไรก็ตามที่ชาวบ้านทั่วไปจะได้ประโยชน์ นายทุนใหญ่เสียประโยชน์ ครอบงำไม่เกิดขึ้น ผลงานของการอวยทุนใหญ่ มีอะไรดีๆ ประเคนให้ตลอด 5 ปีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ยกเว้นความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎหมาย

รัฐธรรมนู้นั้นแหละ

เรื่องชยะพิช ชยะอิลีกทรอนิกส์ ที่รัฐบาลนักรัฐประหารปล่อยให้เข้ามาในประเทศหลายแสนตันช่วง 5 ปี เป็นการประจานว่าแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นที่ทิ้งขยะอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ทำมาหากินเหมือนคนสิ้นโอกาสดังพวกเขาเล็ง

ใครจะเชื่อว่ารัฐบาลปากอ้างว่ารักประชาชน จะยอมให้สารพิษสารพัดเข้ามาในประเทศ คนไทยรู้สึกอายผู้นำก็พยามยามเมื่อวันก่อน **นายกฯ ชุน เซน** สั่งให้นำขยะอิลีกทรอนิกส์ 1,600 ตันส่งคืนกลับสหรับรัฐฯ และแคนาดาไม่ยอมให้เอาไป

ประกาศชัด **“แผ่นดินกัมพูชาไม่ใช่ที่ทิ้งขยะจากต่างประเทศ”** ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านจะรู้สึกอายหรือไม่ยังไม่รู้สัญญาฎปรากฏ มีใครในแผ่นดินไทยต้องอายม้วยหรือต้องให้ทนกับสารพิษเคมีเกษตรและขยะอุตสาหกรรมตลอดไป

ถ้าไม่ทำอะไรเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มันคงปลอดภัยของประชาชน แล้วจะอยู่เพื่ออะไร หรือหุ้ซึ่งกะตายอยู่ เพราะถ้าลงไปแล้วมีปัญหาโดนชุดคู้ของเน่าเฟะสะสมไว้พร้อมกับความมั่งคั่งในรูปแบบ **“รัฐประหารแล้วรวย”** อย่างที่รำลึกกันแน่ชัด!

ระวังให้ดีเถอะ มีเสียงเตือนแล้วว่าความอดทนของประชาชนผู้ลำบากทุกข์ยากมีจำกัด ถ้ากวันใหม่มุ่งแต่แรงโครงการเอาใจทุนใหญ่ ชาวบ้านไร้ที่พึ่ง อาจมีการแสดงออกเต็มที่โดยที่ใครหรืออะไรก็เอาไม่อยู่ เพราะประชาชนขอสู้เพื่อให้อยู่รอด

ถ้าจ้องแต่สะสมหนี้สินให้บ้านเมือง อวยทุนใหญ่ระวังจะไม่มีที่ไปนะ!

ปรับค่าจ้างที่ปรึกษาสูงสุด 8.5% รับงานอกัฒนาโพรเจกต์รัฐฉบับใหม่



หลายครั้งที่ถูกสังคณาการชัวจารณัถึง อัตราค่าจ้างบรืษัที่ ปรืษาโครงการแพงเกนจรง บงโครงการกำหนดค่าอากแบบควมคุม การก่อสร้าง "มหากล" โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่อองรัฐ

เมื่อสัปการก่อน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ "กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควมคุมงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2562 หรืออัตราค่ากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ ของรัฐ

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้อัตราค่าจ้าง ผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดังนั้น เพื่อให้ การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง อากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างมีความยืดหยุ่นและครอบคลุม งานก่อสร้างประเภทต่างๆ มากยิ่งขึ้น จึงสมควรปรับปรุงอัตรา ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควมคุม งานก่อสร้าง

กฎกระทรวงฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้บังคับในวันที่ 16 ก.ค.62 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนด อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 โดยอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควม คุมงานก่อสร้าง

ให้นำหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบมาใช้บังคับโดยอนุโลม และคำนวณ ย้อนกลับเป็น ร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

แต่สำหรับประเภทงานดังต่อไปนี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามที่กำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ประกอบด้วย บัญชีสำหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม บัญชีสำหรับ ประเภทงานขนส่งระบบราง

และบัญชีสำหรับประเภทงานต่าง ๆ ประกอบด้วย งานถนน งานสะพานหรือทางหรือถนนที่มีมาตรฐานสูง งานเขื่อน งานชลประทาน งานท่าเรือหรือโครงสร้างริมน้ำหรือในน้ำ งานระบบสาธารณูปโภค ได้ดิน งานประปา งานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานระบบ ระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม และงานสนามบิน

ในกรณีที่งานจ้างอากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างตาม โครงการมีลักษณะความซับซ้อนมากกว่าหนึ่งประเภทในงานจ้าง เดียวกันและเป็นสาระสำคัญของงาน ให้ใช้วิธีเฉลี่ยอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่งานจ้างอากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างที่มีขนาด โครงการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง อัตรา ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควม คุมงานก่อสร้างสำหรับ โครงการดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละของวงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ซึ่งคำนวณโดยเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการตามที่ กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่มีขนาดโครงการใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนด

ส่วนงานจ้างอากแบบหรือควมคุมงานก่อสร้างใดที่ได้ประกาศ เชิญชวนในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือ ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการก่อนวันที่ กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบ หรือควมคุมงานก่อสร้าง

สำหรับงานนั้น ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้าง ผู้ให้บริการงานจ้างอากแบบหรือควม คุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 บัญชี 1 ประเภทงานสถาปัตยกรรมมีการกำหนด ประเภทอัตรา ค่าจ้าง และลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่.....

"ซับซ้อนมาก" หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้เวลาประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน หรือมีผู้ใช้สอยจำนวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิงคุณค่าทางด้าน



สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพื้นที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

“ซับซ้อน” หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการสถานีขนส่งต่างๆ อาคารศูนย์การค้า สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม

“ไม่ซับซ้อน” หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่ายเป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุคลังสินค้าอาคารจอดรถยนต์ตลาด ร้านค้าศูนย์อาหาร ไร่รุม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะขานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

โดยมีอัตราค่าจ้าง ในงานสถาปัตยกรรม เป็นค่าออกแบบ ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ซับซ้อนร้อยละ 4.5 ซับซ้อนร้อยละ 6.5

ซับซ้อนมากร้อยละ 8.5

ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป แต่ไม่ถึง 250 ล้าน ไม่ซับซ้อนร้อยละ 4

ซับซ้อนร้อยละ 5.25 ซับซ้อนมากร้อยละ 7

ตั้งแต่ 250 ล้านขึ้นไป แต่ไม่ถึง 750 ล้าน ไม่ซับซ้อนร้อยละ

3.5 ซับซ้อนร้อยละ 4 ซับซ้อนมาก ร้อยละ 6

ตั้งแต่ 750 ล้านขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,500 ล้าน ไม่ซับซ้อน

ร้อยละ 3 ซับซ้อนร้อยละ 3.5 ซับซ้อนมากร้อยละ 5

ตั้งแต่ 2,500 ล้านขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5,000 ล้าน ไม่ซับซ้อน

ร้อยละ 2.5 ซับซ้อนร้อยละ 3 ซับซ้อนมากร้อยละ 4

ส่วนตั้งแต่ 5,000 ล้านขึ้นไป ไม่ซับซ้อนร้อยละ 1.5 ซับซ้อน

ร้อยละ 2.5 ซับซ้อนมากร้อยละ 3

เช่นเดียวกับการควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตรา “ค่าที่ปรึกษา”

ระหว่าง ร้อยละ 1.5 - 8.5

บัญชี 2 สำหรับประเภทงานขนส่งระบบราง มีอัตราค่าจ้างในงาน เป็นค่าออกแบบ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 2.25 โครงการรถไฟทางไกล/รถไฟทางคู่ร้อยละ 2

ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 2 โครงการรถไฟทางไกล/รถไฟทางคู่ร้อยละ 1.75

ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 1.75 โครงการรถไฟทางไกล/รถไฟทางคู่ร้อยละ 1.5

ส่วนโครงการที่เกิน 120,000 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง ร้อยละ 1.25 โครงการรถไฟทางไกล/รถไฟทางคู่ร้อยละ 1 เช่นเดียวกับการควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตรา “ค่าที่ปรึกษา” ระหว่าง ร้อยละ 3 - 5.5

สุดท้าย บัญชี 3 สำหรับประเภทงานต่างๆ ประกอบด้วยงานถนน กำหนดค่าออกแบบ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน

ร้อยละ 3 ไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 2.5 ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 2 และ เกิน 10,000 ล้านบาท ไม่เกิน ร้อยละ 1 ส่วนการควบคุมการก่อสร้าง อยู่ที่ร้อยละ 1.5 - 3.5

งานสะพานหรือทางหรือถนนที่มีมาตรฐานสูง งานเชื่อมงานชลประทาน งานทำเรือ หรือโครงสร้างริมน้ำหรือน้ำ งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน กำหนดค่าออกแบบ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 3.5 ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 3 และเกิน 10,000 ล้านบาท ไม่เกิน ร้อยละ 2 ส่วนการควบคุมการก่อสร้าง อยู่ที่ร้อยละ 2.5 - 4.5

งานประปา งานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม กำหนดค่าออกแบบ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 3.5 ไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 3 และเกิน 2,000 ล้านบาท ไม่เกิน ร้อยละ 2 ส่วนการควบคุมการก่อสร้าง อยู่ที่ร้อยละ 2.5 - 4.5

ท้ายสุด "งานสนามบิน" กำหนดค่าออกแบบ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 4.5 ไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 4 ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 3.5 และ เกิน 10,000 ล้านบาท ไม่เกิน ร้อยละ 2.5 ส่วนการควบคุมการก่อสร้าง อยู่ที่ร้อยละ 3 - 5

อัตราค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้างรอบใหม่นี้ รัฐบาลตั้งเป้าว่า จะใช้ควบคุมงบประมาณการงานจ้างที่ปรึกษา ในอภิมหาโปรเจกต์รัฐบาลชุดใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น โครงการของกระทรวงคมนาคม ซึ่งยื่นเสนอขอไปที่สำนักงบประมาณไว้ประมาณ 4.2 แสนล้านบาท หรือโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เคยยื่นขอไว้มากกว่า 2 แสนล้านบาท เป็นต้น.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/อาเซียน/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5168

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 53.16

Ad Value: 71,766

PRValue (x3): 215,298

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คีค 'มามาเกาหลี' เตือด ยักษ์จีนพาเทรดบุกตีตลาด



คีค 'มามาเกาหลี' เตือด ยักษ์จีนพาเทรดบุกตีตลาด

“บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กับคนไทย และโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือชะลอตัวก็ทำให้ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมักจะมีการเติบโตมากขึ้นเป็นพิเศษ ผลสำรวจล่าสุดของ “สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก” (WINA) เปิดเผยว่า ปี 2018 ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท) แน่นอนว่าตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหญ่ที่สุดก็คือจีน ตามด้วย อินโดนีเซีย และอินเดีย แต่หากมองในแง่ของอัตราเฉลี่ยการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อคนต่อปีนั้น “เกาหลีใต้” ยังคงเป็นแชมป์ “นักกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” มากที่สุด ประจำปี 2018 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยอัตราเฉลี่ย 76 ของ/คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก 74 ของ/คน/ปี จากปีก่อนหน้า

ขณะที่การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนทั่วโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 13 ของ/คน/ปี สำหรับท็อป 5 ของประเทศที่นิยม

กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกมาจาก “เอเชีย” ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินอาหารด้วยตะเกียบ

ซึ่งอันดับสอง ได้แก่ ฮองกง (59 ของ/คน/ปี), เวียดนาม (52 ของ/คน/ปี) อินโดนีเซีย (50 ของ/คน/ปี) และไทย (49 ของ/คน/ปี) พบว่าทุกประเทศมีอัตราการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ รายงานได้อ้างข้อมูลของกระทรวงเกษตร อาหาร และพื้นที่ชนบทของเกาหลีใต้ ระบุว่า เกาหลีใต้มีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ โดยรวมแล้วมากถึง 816,000 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านล้านวอน โดย 5 ประเทศที่นำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีใต้รายใหญ่ ได้แก่ จีน นำเข้าราว 26% ของการส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดของเกาหลีใต้ รองลงมาเป็น สหรัฐอเมริกา 12%, ญี่ปุ่น 7%, ไต้หวัน 6% และออสเตรเลีย 5% ขณะที่เว็บไซต์ PRNewswire ของ

ฮองกง ระบุว่า ด้วยพฤติกรรมการชื่นชอบการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนเกาหลีใต้ ทำให้ขณะนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ดังของจีนกำลังพาเทรดบุกตลาดเกาหลีใต้ โดยเฉพาะ “Laofanija” ของบริษัท Jinmailang สัญชาติจีน ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเส้นอบหรือแห้ง ซึ่งไม่ใช่วิธีการทอดเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ ล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นอบ วางจำหน่ายในร้านค้าสะดวกชื่อ GS25 เซนใหญ่ของเกาหลีใต้ ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 13,000 สาขา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศของ Laofanija กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าใหญ่ของผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นอบในจีน ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเกาหลีใต้เป็นกลุ่มผู้บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลก ประกอบกับพฤติกรรมของคนเกาหลีใต้ก็เริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น คล้ายคลึงกับวัยรุ่นชาวจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท

ขณะที่ราคาของ Laofanija ที่วางขายในเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 16 หยวนหรือราว 2,740 วอน ซึ่งแพงกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ของเกาหลีใต้ อย่าง Shin Ramyun ถึง 2 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทจีนรายนี้ยังมีแผนจะรุกตลาดในฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม รวมทั้งอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในลิสต์กลุ่มที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเช่นกัน

“ทิม อัลเปอร์” นักเขียนและนักวิเคราะห์ห่วงการอาหารของดี การ์เดียนกล่าวว่า ความน่าสนใจของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในเกาหลีใต้เป็นปัจจัยดึงดูดให้แบรนด์สัญชาติอื่นเข้าไปบุกตลาด และเป็นไปได้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/อาเซียน/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 22 - พุธ 24 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5168

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 53.16

Ad Value: 71,766

PRValue (x3): 215,298

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คีท 'มามาเกาหลี' เดือด ยักษ์เงินพาเหรดบุกตีตลาด

ของเงินแบรนด์อื่น ๆ จะเข้ามาในตลาด
โสมขาวมากขึ้นเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางความ
ขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้-ญี่ปุ่น หลัง
จากที่กลุ่มคนโสมขาวเริ่มต่อต้านการ
ใช้สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมด

เพราะหลายปีที่ผ่านมา สินค้าญี่ปุ่น
รวมทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นหนึ่งใน
สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
เกาหลีใต้ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของ
ญี่ปุ่นได้ขึ้นเป็น “สินค้าแนะนำ” บน
ชั้นวางสินค้า เช่น Nissin, Maruchan
Seimen และ Tonkotsu Ramen ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบ
เส้นอบ ดังนั้น ข้อพิพาทเกาหลีใต้-
ญี่ปุ่นที่ปะทุอยู่เวลานี้ ก็อาจกลายเป็น
เป็นโอกาสของยักษ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แบรนด์จีน ที่หวังเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง
ในตลาดที่เป็นแชมป์นักกินบะหมี่
รายใหญ่โลก

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... ■■■ เปิดทำงานวันราชการเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีหลายท่านได้ถือฤกษ์เข้ากระทรวง อย่าง บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (สมัยที่ 2) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วเสร็จก็ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ส่งสัญญาณให้รับมือแก้ไขปัญหาล้างแ่งในหลายพื้นที่... ■■■ บิ๊กป๊อก เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก รุกบวมแข็งไม่พลาดเป้า มี นิพนธ์ บุญญามณี, ทรงศักดิ์ ทองศรี 2 รมช.มหาดไทย จากซีกการเมืองมาช่วยงาน คงช่วยผ่อนแรงบิ๊กป๊อกได้เยอะ... ■■■ ัญญฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ กนกวรรณ วัฒนะ รมช.ศึกษาธิการ ถือฤกษ์ 07.49 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวง แล้วมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการประจำกระทรวง... ■■■ ด้าน พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือฤกษ์เวลา 08.49 น. สักการะท้าวมหาพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำส่วนราชการในการเข้าทำงานวันแรก... ■■■ ทั้งจัดเครื่องบูชาในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ ตั้งเทียนสีวันเกิดจำนวน 9 เล่ม ขอให้ทำงานราบรื่น... ■■■ เทวัญ ลิขิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล อัญเชิญพระนिरันตราย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันอันตราย มีเมตตามหานิยม... ■■■ ก็รอดูกันอยู่กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ว่าจะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมากน้อยแค่ไหน... ■■■ เพราะ 7 พรรคฝ่ายค้าน นัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ” โดยถือเป็นเวทีแรกของโครงการ “ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ... ■■■ ก็พอจะเดากันได้ว่า เป็นการอุ่นเครื่องไว้ก่อนอภิปรายนโยบายรัฐบาลบิ๊กตู่... ■■■ แต่จากข้อมูลล่าสุด ข่าว่าพรรคเพื่อไทย แคนนำหลักได้ไฟกัสนี้ เนื้อหาการอภิปรายไว้ 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการเมือง,

ด้านความมั่นคง, ด้านการศึกษา ด้านการกระจายอำนาจ...■■
ลงลึกไปในรายละเอียดก็เหมือนกับการอธิบายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้าน
บอกการบ้านอย่างนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคงเตรียมตัวได้ทัน...■■ จะ
เป็นอย่างไรก็ต้องรอด เพราะประชาชนชน หลีกภัย เปิดโอกาสให้
พูดกันได้ถึง 3 วัน คือ 25-27 กรกฎาคม ขออย่างเดียวอย่าเย็นเขี้ยว
หยุดก็คือหยุด...■■ ในขณะที่ “บิ๊กตู” เองก็ซุ่มสร้างสัมพันธไมตรี
พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอการสนับสนุนการแถลงนโยบายให้เกิด
ความราบรื่น...■■ มีคำถามว่า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น
ใครจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์?...■■ คำตอบคือคนใน
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)พร้อมช่วย แต่ทว่าสส.
ส่วนใหญ่มีอหิวาต์ปากไม่แข็งพอจะไปปะทะกับ
พรรคฝ่ายค้าน กระนั้นก็ยังมิ ลุงวีระกร คำประกอบ
ที่ยังเป็นแกนนำหลัก...■■ แล้วถามว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย จะช่วยลุงตู่หาก
ถูกฝ่ายค้านยำหรือไม่ว่ “มือปราบ” เคาใจยาก
แต่คงจะชี้แจงในส่วนที่ตัวเองโดนพาดพิง...■■ บน
ความชิงชังไม่เผาเผิกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล
ก็ยังมีมิตรไมตรี มีน้ำใจต่อกันบ้าง อย่างผู้ตัดตัวนเรื่อง
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการขุดคลองไทย (Thai Canal) เส้น 9A
เสนอโดย พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ฝ่ายรัฐบาล...■■ ปราบกฏ
ว่า มีสส.ฝ่ายค้านเซ็นชื่อรับรองในญัตติตัวนนี้
เกินครึ่งของรายชื่อที่รับรองตามระเบียบวาระ
การประชุม...■■ โฟกัสไปที่พรรคประชาธิปัตย์ มี
รัฐมนตรี 7 ที่นั่ง เป้าหมายสำคัญคือกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรฯ “มือปราบ” เป็นห่วงเหลือเกิน
ว่าจะหลงทาง เพราะเห็นแกนนำพป.หลายคนโหม
ข่าวจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น
ไม่ได้ทำให้ราคาขายพารา ราคาปาล์มน้ำมัน สูงขึ้น
แต่ประการใด...■■ เวลาในการเป็นรัฐมนตรีมีน้อย
จึงรีบทำในส่วนที่ชาวบ้านต้องการ...■■ ยุทธศาสตร์
การเจริญเติบโตของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องทำตามที
ดร.ไทรรงค์ สุวรรณคีรี ให้สัมภาษณ์ สุทธิชัย หยุ่น เอาไว้
(อยากให้ไปเปิดเทปฟังเอาเอง)...■■ เพื่อ นิพนธ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 20 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13963

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 82.47 Ad Value: 103,087.50

PRValue (x3): 309,262.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะเป็นประธาน
กรรมการฝ่ายกิจการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จะได้
มีพลังในการทำงานมากกว่าเดิม...■■■ กลับมาแล้ว
เดอะแจ็ก-วัชระ เพชรทอง หนีไม่ได้เป็น สส.
กลิ่นไม่เข้ากายไม่ออกเพราะอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร
บัญชีรายชื่อลำดับที่ 46...■■■ แม้ไม่ได้เป็นผู้แทน
ในสภา แต่ก็ทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภา ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของสาธารณะ ล่าสุด เดินทางไปยัง
ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกฯ ให้ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์
พัฒนาเพนียดคล้องช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน 36 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2560
รวมถึงมีการตัดหัวเสาตะลุงจำนวน 225 ต้น...■■■
จะมีอาชญากรรมอะไรหรือไม่ก็ลองช่วยกันตรวจสอบดู
...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

ควันแล้งลากยาว ทบศก.หมิ่นล้าน

ลามส่งออกอาหารขาดวัตถุดิบ

จับตาท้ายแล้งลากยาว ทบเศรษฐกิจเสียหายหมื่นล้าน ข้าว ยาง มัน ผลผลิตวูบ กระทบกำลังซื้อฐานราก ลามภาคส่งออกขาดแคลนวัตถุดิบ ข้าว 7 ล้านไร่ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงยืนต้นตาย หลัง 4 เดือนใหญ่น้ำใช้การได้เหลือแค่ 9%

ภาวะภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเข้ามาบริหารจัดการ ข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตร

ต่อหน้า 15



และสหกรณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ระบุมีเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% ของความจุถึง 17 เขื่อน ในจำนวนนี้ 4 เขื่อนใหญ่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์) เหลือน้ำใช้การได้เฉลี่ยเพียง 9% เท่านั้น

ข้าว 7 ล้านไร่เสี่ยง

ส่วนข้อมูลกรมชลประทานถึงแผนและผลการเพาะปลูกพืช (ข้าวนาปี) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปีรวม 7.65 ล้านไร่ ปัจจุบันเพาะปลูกไปแล้ว 6.21 ล้านไร่ คิดเป็น 81.14% ของแผน เกือบเกี่ยวไปแล้ว 5.8 หมื่นไร่ คิดเป็น 0.93% ของ

ผลการเพาะปลูก และพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 แห่งเจ้าพระยา วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปีรวม 1.532 ล้านไร่ คิดเป็น 10% ของแผน ปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้ว 5.8 หมื่นไร่ ซึ่งหากรวมทั้ง 2 ส่วนมีข้าวที่ปลูกแล้วและยังไม่ได้เก็บเกี่ยว เสี่ยงเสียหายจากภัยแล้งกว่า 7.62 ล้านไร่

ขณะข้อมูลของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ณ วันที่ 19 ก.ค. 62) ระบุอีกว่า ภัยแล้งกับผลกระทบการเกษตรด้านพืชปัจจุบันมี 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก น่าน และสุพรรณบุรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 22,709 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 131,973 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 34,917 ไร่ พืชไร่ 43,455 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 53,602 ไร่ สสำรวจพบความเสียหายแล้ว 6 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย เชียงราย พิจิตร ตาก และน่าน) เกษตรกร 6,768 ราย พื้นที่ 40,072 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 46.38 ล้านบาท รัฐจ่ายเยียวยาแล้ว 20.98 ล้านบาท

ทบศก.เสียหายหมื่นล.

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่อเค้ารุนแรงปีนี้ แม้รัฐบาลจะยังไม่ประกาศเตือนภัยครอบคลุมทั่วประเทศจากมีปัญหาเฉพาะบางพื้นที่ใน

หลายจังหวัด เวลานี้มองว่ายังส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่กระทบกับผลผลิตภาคการเกษตร ส่วนภาคอุตสาหกรรมยังกระทบน้อย

ดังนั้นประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวลานี้ยังเป็นหลักพันล้านบาท แต่หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อรุนแรงไปอีก 2-3 เดือนความเสียหายต่อเศรษฐกิจอาจถึงหลักหมื่นล้านบาท (จากปี 2558 ที่เกิดวิกฤติภัยแล้งรุนแรงรอบ 20 ปี ทางศูนย์ฯประเมินผลกระทบที่ 6.8 หมื่นล้านบาท จากผลผลิตข้าวนาปี และนาปรังที่ลดลง) เรื่องนี้รัฐบาลชุดใหม่ต้องติดตามแก้ไขปัญหอย่างใกล้ชิด

ยาง-มันวูบกระทบกำลังซื้อ

นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ลดลงถวนหน้าเพราะสภาพอากาศที่แล้งมากทำให้น้ำยางลดลง ขณะที่ราคายางพาราก็ลดลง พื้นที่ศรีสะเกษที่ขายเป็นยางก้อนถ้วยเป็นส่วนใหญ่ได้ราคาเพียง 20-21 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเปิดกรีดช่วงแรกๆ ในเดือนพฤษภาคมยังขายได้เกือบ 30 บาท/กก.เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่บอกเป็นผลจาก 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่กตราคาอยากให้รัฐบาลใหม่ได้หาทางช่วยเหลือเร่งด่วน

สอดคล้องกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าในภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศปกติจะปลูกข้าวนาปีช่วงเดือนสิงหาคม และไปเกี่ยวเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของ

ปีหน้า เวลานี้ห่วงเกษตรกรไม่มีน้ำทำนา ที่ปลูกแล้วก็เสี่ยงเสียหาย ดังนั้นจึงคาดว่าเป้าหมายแผนการผลิตข้าวปีการผลิต 2562/2563 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 34.16 ล้านตันข้าวเปลือกจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นางสุรีย์ ยอดประจง อดีตนายคสมการค้ำประกันสำหรับประเทศไทย กล่าวว่า จากการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังปี 2561/2562 เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 29.97 ล้านตัน ถึงเวลานี้คงไม่เป็นไปตามคาดการณ์จากผลกระทบภัยแล้งมันสำปะหลังหลายพื้นที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) ทำให้ผลผลิตลดลง เวลานี้แม้เกษตรกรจะขายหัวมันสดได้ราคาดี 2.50-3 บาท/กก.จากโรงงานแป้งมันแย่งซื้อเพื่อผลิตส่งออกตามคำสั่งซื้อลูกค้า แต่หากเกษตรกรมีผลผลิตต่อไ้ลดลงก็น่าเสียดายโอกาส

ลามส่งออกขาดวัตถุดิบ

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ภัยแล้งและโรคแมลงต่างๆ กระทบวัตถุดิบพืชเกษตรป้อนโรงงานแปรรูปลดลงสวนทางกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทั้งสับปะรด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน มะพร้าว ผักและผลไม้ต่างๆ กระทบความสามารถการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการได้ช่วยเหลือตัวเองโดยการลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบ และใช้สต็อกสินค้าที่ผลิตไว้ต้นปีในการทำตลาด โดยหวังสถานการณ์ภัยแล้งจะดีขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ■



กรุงเทพธุรกิจ

บทบรรณาธิการ

รับมือ'วิกฤติแล้ง'

ต้องบูรณาการอย่างยั่งยืน

หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่วันนี้ต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องวิกฤติแล้ง ที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นปัญหาที่ประเทศไทย ต้องเผชิญอยู่ตลอด จากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งเอลนีโญ และลานีญา หรือแม้กระทั่ง ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เหล่านี้ บางครั้งเป็นปัญหา ที่เราอาจจะควบคุมได้ยาก แต่ถ้าประเทศมีมาตรการรับมือที่ชัดเจน รู้เท่าทัน เตรียมการล่วงหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ร้ายแรงจนยาก จะรับมือ

วานนี้ (19 ก.ค.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ป้าแดงทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายประภัตร โพธสุธน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ ตรวจระดับน้ำในเขื่อนหลักของประเทศ ทั้งเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลเมื่อ วันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 4,710 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35% ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ 910 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง มีปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนสะสมในรอบสัปดาห์ (8-14 ก.ค.2562) 11 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วน้อยกว่า 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ สถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ วันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา

มีปริมาณน้ำ 3,388 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36% ของความจุ เป็นน้ำใช้การได้ 538 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหล ลงเขื่อนสะสมในรอบสัปดาห์ (8-14 ก.ค.2562) 22 ล้านลูกบาศก์ เมตร น้อยกว่าปีที่แล้ว 123 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่งของไทย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสัก เขื่อนแควน้อย ยังมีน้ำใช้การได้เพียง 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยตัวเลขระดับน้ำที่ปรากฏจะเห็นว่า มีระดับต่ำจนน่าตกใจ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐต้องจัดมาตรการรับมือ อย่างเร่งด่วน

เราเห็นว่า มาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมานี้ (19 ก.ค.) ถือเป็นมาตรการเบื้องต้นที่จะช่วยสามารถบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็มาตรการจัดสรรพื้นที่ระบายน้ำให้เป็นระบบ การวางแผนหมุนเวียนจัดรอบเวรการใช้น้ำ และไม่แย่งน้ำกัน เพื่อให้ น้ำไหลไปถึงลุ่มเจ้าพระยาที่มีการปลูกข้าว รวมถึงการปรับ การระบายน้ำของเขื่อน 2 แห่ง ลดลงจากเดิมวันละ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะพอที่จะทำให้ข้าวในลุ่ม เจ้าพระยารอดตายได้

ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของ ดิน น้ำ ฟา อากาศ แต่ละหน่วยงานล้วนมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือเราเห็นว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องดึงเอาความเชี่ยวชาญนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะหากปล่อยปัญหาทุกกลามจนยากที่จะรับมือ จะยิ่งสร้างผลกระทบหนักขึ้นโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบ เศรษฐกิจ ทั้งนี้เราเห็นว่า ปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยี ที่ช่วยแก้ปัญหาได้มากมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกล้าลงทุน บูรณาการความร่วมมือ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง นอกจากจะเร่งหามาตรการรับมือที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้ว ควรต้อง หามาตรการรับมือในระยะยาวและอย่างยั่งยืนให้ได้ด้วย